

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3944** /UBND-NC
Về việc đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ
quan, doanh nghiệp, nhà trường

Quảng Trị, ngày **27** tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh
và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- UBND huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “*Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới*” (Chỉ thị 07/CT-BCA-V28); trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển chưa đồng đều; cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những việc làm, hành động cụ thể, còn mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chưa được tiến hành thường xuyên. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nội bộ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, thực hiện các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh mạng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... còn nhiều hạn chế. Lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự chưa đầy đủ, còn mơ hồ mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm...

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế

lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh quốc gia; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp từ nước ngoài”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”... nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về vị trí, ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự của cơ quan, đơn vị mình.

2. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chỉ đạo việc đánh giá đúng thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; qua đó đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Chỉ đạo kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặt mục tiêu bảo vệ an ninh, trật tự thành tiêu chí để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kết quả thi đua của tập thể, cá nhân.

Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tổ chức xây dựng mô hình “Doanh nghiệp vững mạnh - địa bàn bình yên” tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp xây dựng các mô hình liên kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các địa bàn nơi đơn vị trú đóng; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các phong

trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

3. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet, sử dụng các trang mạng xã hội và các thông tin khác để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng, không để tình trạng lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

4. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Triển khai, thực hiện và xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

5. Định kỳ tổ chức rà soát và đề xuất sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy chế, thông tư liên tịch... về phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Xây dựng nội quy, quy chế, quy ước về công tác an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên cam kết thực hiện. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ. Kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong



các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với phong trào ngoài xã hội, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

6. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải đăng ký, thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA-V28 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và văn bản số 1315/UBND-NC ngày 15/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA-V28. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hàng năm.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

8. Kiện toàn tổ chức và tăng cường cán bộ có năng lực, có trách nhiệm trong thực hiện công tác xây dựng phong trào của từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện gắn với báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm, gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công an (V01, V05);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh (30b);
- Lưu: VT, NC. *my*

CHỦ TỊCH



Võ Văn Hưng